

NGAI KƠN RÃN VI KIS WOL
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

GÓBOH BE KƠN RÃN NỀH GÓBOH
YÊU NHƯ CHÚA ĐÃ YÊU

Yàng pà pah nã he in geh bồ tồ làng kớlôi sớng, mớ geh plai nùs làng gớboh.

Thiên-Chúa ban cho mỗi người chúng ta lý trí để suy tư, và con tim để yêu thương.

Kớlôi-sớng làng ñchi lơh ?
Suy tư để làm gì ?

Làng gít bớta ngăn, làng ớm tam bớta ngăn, và làng pớnjăt jòi jăt bớta ngăn.
Để biết sự thật, để sống trong sự thật, và để tiếp tục tìm kiếm sự thật.

Geh bớta ngăn he gít rau, mớya krung gãm geh bớta ngăn he ở hệt gít jớh, gen tàng he gãm kớlôi-sớng mớ jòi jăt tai.

Có sự thật ta biết rồi, nhưng vẫn còn có những sự thật ta chưa biết hết, nên ta vẫn phải còn suy tư và tìm kiếm nữa.

Bớta ngăn rớlau jớh lah Yàng, tồm Yàng lah Bớtau jớh nùs nhóm he pal wèt tus, gen tàng gít Yàng lah bớta đờng màng lin rớlau jớh mớ alã bớta gít ndai.

Sự thật trên hết là Thiên-Chúa, chính Thiên-Chúa là Đấng mà lòng trí chúng ta phải hướng tới, nên biết Thiên-Chúa là điều quan trọng trở vượt trên những sự hiểu biết khác.

Yờu be alã nha bớkào chi-che, gớ pal wèt hớ bớta àng mắt-tớngai gen song rớgới kis-gớs.

Giống như hoa lá cỏ cây, chúng phải hướng tới ánh sáng mặt trời thì mới có thể phát triển được.

Bồ tồ mớ ở gít kớlôi sớng tus đớ Yàng lah bồ tồ klãm jớngó, be nha bớkào chi-che rớp rớhời rãñ-ro mớ roh rồc.

Lý trí mà không suy tưởng tới Thiên-Chúa là lý trí tăm tối, như hoa lá cỏ cây sẽ khô héo và tàn lụi dần.

Alã cau tam làng bol bớđih tam Srăgoh ngai do nềh gít ai bồ tồ song-dớpã làng kớlôi sớng mớ jòi jăt, tàng bol khai nềh bàn Kớnrãn gãn đớ bol Kớnrãn pớyoa tus, nùs nhóm bol khai đê bêng bớta kớnhóm.

Những người dân ngoại trong Kinh Thánh hôm nay đã biết dùng lý trí ngay thật để suy nghĩ và tìm kiếm, nên họ đã gặp Chúa qua những sứ giả Chúa sai đến, tâm hồn họ đầy tràn hy vọng.

Jơnau Kơnrãñ ngai do boto he jơnau đồng màng rơlau jơh tam tũ đơs mơ he Yàng lah bơta gơboh.

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta điều quan trọng hơn hết khi nói với chúng ta Thiên-Chúa là tình yêu.

Cau lời mìn̄g ց̄it Yàng dimơ dimơ lơm, gen ở hệt ց̄it Yàng lah bơta gơboh, mìn̄g cau lời geh yal-tơnggit, ց̄it jrô-kở mơ nên cê song rơgơi ց̄it bơta ngấn ngồn do đơ Yàng .

Những ai chỉ biết Chúa sơ sơ, thì chưa thể biết Thiên-Chúa là tình yêu, chỉ những ai được mặc khải cho, và biết một cách sâu xa và chín chắn thì mới biết được sự thật này nơi Thiên-Chúa.

Cau lời ց̄it gơboh gen rợp tỳp-bàn gơboh, mơ rợp tỳp-bàn Yàng lah tòm bơta gơboh dê.

Người nào biết yêu thương thì sẽ gặp yêu thương, và sẽ gặp được Thiên-Chúa là chính nguồn của tình yêu thương.

Ai cau lời ở ց̄it gơboh gen ở rợgơi lờh be lời làng tỳp-bàn Yàng.

Còn ai không yêu thương thì không làm sao có thể gặp gỡ được Thiên-Chúa.

Kơnrãñ Jesu nễh ai jơh rài kis làng boto bol jăt-dờn in ց̄it kis gơboh, ở gợs bơta gơboh lời đồng rơlau mơ bơta gơboh cau phi màng kis he dê bợh cau he gơboh.

Chúa Giêsu đã lấy cả đời sống để dạy cho các môn đệ biết sống yêu thương, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng cho người mình yêu.

Kơnrãñ nễh gơboh bol he chần tus kong chợt đơ chikal.

Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi chịu đóng đinh trên thập giá.

Dùl jơnau boto loh làng jơh ală bol he in lah gơboh be Kơnrãñ nễh gơboh.

Một giáo huấn cụ thể cho tất cả chúng ta là yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Ở di mìn̄g mơ bợh đơs, mợya tam bợta kis-ơm mơ ală cau ց̄it dar he.

Không phải chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng ứng xử với mọi người chung quanh.

